

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/๕๑๒๗



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดการให้วัคซีนนักเรียนประจำปี ๒๕๖๔ ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย หน่วยบริการวัคซีนนักเรียนในระบบ VMI องค์การเภสัชกรรม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปี ๒๕๖๔ ของกระทรวงสาธารณสุขได้มีแนวทางการให้วัคซีนนักเรียน โดยให้วัคซีน BCG, HB, dT, OPV, IPV, MMR และ LAJE เพื่อเก็บตกในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามกำหนดปกติ วัคซีน HPV ในนักเรียนหญิงไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และวัคซีน dT ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกราย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคเมื่อมีเด็กมาเรียนร่วมกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งได้กำหนดให้หน่วยบริการต้องให้บริการวัคซีนนักเรียนแล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ ๑ ตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนนักเรียน ปี ๒๕๖๔ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ ๑ จึงยังไม่สามารถจัดระบบการให้บริการวัคซีนนักเรียนที่สถานศึกษาตามแผนที่กำหนด นั้น

กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปัจจุบันของประเทศไทยเริ่มทรงตัว โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติร่วมกับรูปแบบระบบออนไลน์หรือระบบอื่น ๆ ได้ ซึ่งอาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนตามมา เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนให้สูงเพียงพอต่อการป้องกันโรค ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ขยายระยะเวลาการเบิกวัคซีนนักเรียนในระบบ VMI องค์การเภสัชกรรมจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครพิจารณาเร่งรัดการให้บริการวัคซีนนักเรียนประจำปี ๒๕๖๔ ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ดังนี้

๑. ขอให้หน่วยบริการที่ยังไม่ได้เบิกวัคซีนนักเรียน ทำการบันทึกข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเบิกวัคซีนนักเรียน ได้แก่ วัคซีน BCG, HB, dT, OPV, IPV, MMR และ LAJE ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ และวัคซีน dT ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผ่านเว็บไซต์องค์การเภสัชกรรม https://scm.gpo.or.th/vmi_next ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับวัคซีน HPV ไม่สามารถจัดหาวัคซีนสำหรับนักเรียนหญิง ป.๕ ได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงขาดครว ปริมาณวัคซีนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั่วโลก

๒. ขอให้หน่วยบริการเตรียมพื้นที่ตู้เย็นเก็บวัคซีนให้เพียงพอ เพื่อรองรับการจัดเก็บวัคซีนในระบบบล็อกโซ่ความเย็นตามปริมาณที่ได้รับ โดยองค์การเภสัชกรรมจะเริ่มกระจายวัคซีนนักเรียนผ่านระบบ VMI ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ วัคซีนที่ส่งบางชนิดอาจมีอายุสั้นซึ่งสามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุ จึงควรเร่งให้วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายโดยเร็วเพื่อเป็นการบริหารจัดการวัคซีนให้ได้ประโยชน์สูงสุดก่อนที่วัคซีนจะหมดอายุ

๓. ขอให้...

๓. ขอให้หน่วยบริการจัดระบบการให้บริการวัคซีน กำหนดวันและสถานที่ให้วัคซีนในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ก่อนที่จะปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีระดับภูมิคุ้มกันที่สูงพอต่อการป้องกันโรคและป้องกันควบคุมการระบาดของโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีนในสถานศึกษา โดยประสานกับบุคลากรภาคการศึกษา ได้แก่ ครูอนามัยโรงเรียน ครูประจำชั้น และผู้ปกครอง ให้แจ้งเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อนัดหมายมารับบริการวัคซีนที่หน่วยบริการ หรือ ให้บริการวัคซีนนอกสถานบริการ เช่น ที่โรงเรียน หรือสถานที่อื่นตามที่หน่วยบริการกำหนด ทั้งนี้ การให้บริการยังคงต้องเป็นไปตามมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

๔. ขอให้หน่วยบริการบันทึกผลการให้บริการวัคซีนนักเรียนผ่านระบบ Health Data Center (HDC) ของกระทรวงสาธารณสุข และตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนดให้มารับบริการวัคซีนให้ครบถ้วน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครควรติดตาม ควบคุมกำกับ ข้อมูลความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบเป็นรายโรงเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๙ ต่อ ๑๑๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๙ ต่อ ๑๐๒

สำเนาส่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร